

Lời Tuyên bố về Ngân Sách Điều hành FY26 và Sửa đổi cho Chương trình Cải tiến Cơ bản FY 2025-30

Ngày 23 Tháng 10, 2024

Đầu tuần này, Trường Công lập Quận Montgomery đã nộp [Ngân sách Điều hành FY 2026 do Giám đốc Đề nghị và các Sửa đổi đối với Chương trình Cải tiến Cơ bản FY 2025-2030 cho Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery](#).

Giám đốc Dr. Thomas Taylor mong muốn nhân viên ở tất cả các cấp của tổ chức xác định và tuân thủ các quy trình và thực hành tài chính phù hợp. Giám đốc tin rằng điều quan trọng là MCPS phải chia sẻ các chi tiết về thành tích của dự án, bao gồm cả những thiếu sót.

Vì mục đích đó, khi chuẩn bị Ngân sách Điều hành cho Năm Tài chính 2026 năm nay, chúng tôi đã nhận biết một lỗi lầm trong việc nộp đơn xin viện trợ của tiểu bang cho dự án xây cất Trường Trung học Charles E. Woodward, tạo ra sự thiếu hụt doanh thu \$39,3 triệu đô la trong Ngân sách Điều hành FY 2026. Kể từ năm 2021, MCPS đã tính toán sai mức lương hiện hành và các giải thưởng đấu thầu trong nhiều giai đoạn của dự án. Lỗi này hoàn toàn là của MCPS.

Tiết lộ này cực kỳ rất thất vọng và giám đốc khu học đường tin rằng điều cần thiết là MCPS phải trình bày vấn đề này một cách minh bạch và chủ động làm việc với các đối tác tài trợ để duy trì tiến triển của dự án. Chúng tôi cảm ơn các đối tác tiểu bang đã hợp tác với chúng tôi để giải quyết vấn đề phát triển này. Và chúng tôi mong muốn được cộng tác với Hội đồng Quận Montgomery về cách tốt nhất để hoàn tất các dự án xây cất trường học cần thiết.

MCPS đang chủ động làm việc để thu hẹp khoảng cách doanh thu bằng cách tái phân bổ nguồn vốn chưa sử dụng từ các dự án vốn đã hoàn tất. Việc tái phân bổ này sẽ không ảnh hưởng đến việc nâng cấp hoặc cải thiện cơ sở hạ tầng theo kế hoạch cho các dự án đó.

Giám đốc cũng đề nghị tái phân bổ quỹ phần giữ chỗ từ sau này trong giai đoạn CIP để duy trì toàn bộ và đúng tiến độ cho các dự án xây cất lớn hiện tại. Những dự án này bao gồm:

- Số dư của quỹ xây cất cho việc mở cửa Trường Trung học Charles W. Woodward lại, bao gồm cả thính phòng.
- Xây cất Trường Trung học Crown mới, bao gồm thính phòng, sân vận động và các không gian lớp học khác.
- Tài trợ cho sân vận động và không gian ngoài trời để thay thế cho tòa nhà Trường Trung học Northwood.
- Quỹ để hoàn thành dự án cơ sở hạ tầng sưởi ấm, thông gió và điều hòa không khí quan trọng tại Trường Trung học Cơ sở A. Mario Loiederman.

Trong khi chúng tôi đã giảm thiểu một số tác động, MCPS đang yêu cầu \$21,6 triệu đô la tài trợ mới tại địa phương để hoàn tất các dự án trường học này.

Giám đốc sẽ trình bày những đề nghị này chi tiết hơn trong buổi làm việc tại Hội đồng Giáo dục Quận Montgomery vào Ngày thứ Năm 24 Tháng 10.

Chúng tôi cam kết đặt ưu tiên sự minh bạch, kiểm soát nội bộ và trách nhiệm giải trình tài chính. Khi làm vậy, chúng tôi hy vọng chúng tôi thể hiện sự cống hiến trong việc cung cấp cho học sinh một nền giáo dục tốt nhất.